

**I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)**

Đọc đoạn trích sau:

Chúng ta đang sống trong một thế giới bị sự dễ dàng cám dỗ. Ta muốn vẻ bề ngoài khỏe mạnh và cân đối, nhưng lại không muốn luyện tập để đạt được nó. Ta muốn thành công trong sự nghiệp nhưng lại tự nhủ giả như có một cách nào đó để thành công mà không phải làm việc vất vả và tuân theo kỉ luật. Ta ước mơ có một cuộc đời tràn đầy niềm vui, không nỗi sợ nhưng lại thường xuyên né tránh các biện pháp hiệu quả nhất (như dậy sớm, chấp nhận rủi ro, lập mục tiêu, đọc sách), những điều chắc chắn sẽ đưa ta đến ý tưởng của mình. Chẳng có gì miễn phí. Chẳng có buổi tiệc nào là buổi chiêu đãi. Điều tốt đẹp trong đời luôn đòi hỏi sự hi sinh và tận hiến. Mỗi chúng ta, để đạt tới một con người duy nhất và vượt trội trong nghề nghiệp đều phải trả giá. Càng trả giá nhiều, càng nhận nhiều... Cuộc đời vĩ đại không từ trên trời rơi xuống. Mà phải được đẽ gọt và xây dựng, như đền TajMahal, như Vạn Lý Trường Thành ngày qua ngày, viên gạch này nối tiếp viên gạch khác. Thành công đâu tự nhiên mà có. Chúng đến từ những nỗ lực và phát triển liên tục không ngừng. Đừng rơi vào ảo tưởng rằng cuộc đời tốt đẹp sẽ đến mà không cần nỗ lực. Hãy nỗ lực hết mình, và điều tốt đẹp sẽ đến với bạn

(Trích *Đời ngắn ngủi, đừng ngủ dài* - Robin sharma - NXB Trẻ - T180)

Thực hiện các yêu cầu sau:

**Câu 1 (1,0 điểm):** Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?

**Câu 2 (1,0 điểm):** Theo tác giả, những biện pháp nào giúp con người có một cuộc đời tràn đầy niềm vui, không nỗi sợ hãi?

**Câu 3 (1,0 điểm):** Bài học ý nghĩa nhất mà anh/ chị rút ra được từ đoạn trích trên?

**II. LÀM VĂN (7,0 điểm)**

Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau:

Ta về, mình có nhớ ta  
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.  
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi,  
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.  
Ngày xuân mơ nở trắng rừng,  
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.  
Ve kêu rừng phách đổ vàng,  
Nhớ cô em gái hái măng một mình.  
Rừng thu trăng rọi hòa bình,  
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

(*Việt Bắc* - Tố Hữu, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012)

----- Hết -----